

# Herbalife Việt Nam thành lập Trung tâm Casa Herbalife thứ 15 nỗ lực cải thiện dinh dưỡng cộng đồng

15:28 04/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Herbalife Việt Nam thành lập Trung tâm Casa Herbalife thứ 15 nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam.**

Theo thông tin từ Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất cho biết, trong các năm 2024-2025, Herbalife Việt Nam sẽ hỗ trợ năm đối tác mới của chương trình Casa Herbalife với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng (tương đương 72.000 đô la Mỹ) góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn mỗi ngày cho hơn 1.000 người có hoàn cảnh khó khăn. Các đối tác mới của chương trình là Bệnh viện K (Hà Nội), Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai, Cơ sở bảo trợ trẻ em An Tây (TP. Huế), Trường Phục hồi Chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên), và Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Trà Vinh.



*Casa Herbalife ra mắt tại Bệnh viện K Hà Nội.*



Với việc công bố năm đối tác Casa Herbalife mới, chương trình Casa Herbalife Việt Nam được mở rộng đến 15 địa phương trên toàn quốc với tổng số tiền hỗ trợ gần 25,5 tỷ đồng (tương đương hơn 1 triệu đô la Mỹ), góp phần giúp hơn 3.000 người gồm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào khi chương trình Casa Herbalife Việt Nam được triển khai một cách bền vững và liên tục mở rộng trong hơn một thập kỷ qua. Đạt được cột mốc đặc biệt thành lập 5 Trung tâm Casa Herbalife mới trong năm 2024 là nhờ sự đóng góp thiết thực và tấm lòng nhân ái của các thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam”.

“Là một công ty về sức khỏe và thể chất, chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng một cách lâu dài đồng thời liên tục đóng góp để hỗ trợ các cá nhân và cộng đồng đang gặp khó khăn. Những ưu tiên này phù hợp với mục tiêu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên toàn cầu của Herbalife,” ông Thắng cho biết thêm.





*Casa Herbalife Việt Nam ra mắt tại Hưng Yên.*

Nhà giáo Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Phục hồi Chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu, cho biết: “trân trọng cảm ơn Herbalife Việt Nam cũng như các thành viên độc lập và nhân viên công ty đã triển khai chương trình Casa Herbalife Việt Nam đến với nhà trường. Tôi tin rằng sự hỗ trợ thiết thực từ chương trình sẽ góp phần giúp các cháu nhỏ của chúng tôi khỏe mạnh và sống hạnh phúc hơn”.

Bà Nông Thị Châm, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai, chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi hơn 140 người có hoàn cảnh khó khăn, gồm nhiều trẻ em, người khuyết tật, tâm thần và người cao tuổi tại Trung tâm nhận được sự hỗ trợ dinh dưỡng quý báu từ chương trình Casa Herbalife Việt Nam. Chương trình sẽ giúp cải thiện bữa ăn mỗi ngày và mang tới thêm nhiều niềm vui cho những người mà chúng tôi đang chăm sóc”.



*Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia tại buổi ra mắt Casa Herbalife Việt Nam ở Gia Lai.*

Bà Nguyễn Thị Thu Thương, Phó Giám đốc Cơ sở Bảo trợ trẻ em An Tây, cho biết: “Tôi vô cùng biết ơn Herbalife Việt Nam đã hợp tác với cơ sở để triển khai chương trình Casa Herbalife Việt Nam. Bên



cạnh việc tạo điều kiện cho các em tại cơ sở có được những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, chương trình còn góp phần khuyến khích các em thực hiện các thói quen ăn uống lành mạnh và lối sống năng động.”



*Casa Herbalife Việt Nam ra mắt tại TP. Huế*

Ông Lê Văn Nghiệm, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Trà Vinh phát biểu: “Chương trình Casa Herbalife sẽ giúp cải thiện bữa ăn mỗi ngày cho hơn 180 người mà chúng tôi đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng bao gồm trẻ em và người cao tuổi, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là sự đặc biệt quan tâm hỗ trợ vô cùng ý nghĩa, không chỉ mang đến nguồn dinh dưỡng quý giá mà còn là tình yêu thương, sự thấu hiểu sâu sắc dành cho những hoàn cảnh cần sự nâng đỡ trong cuộc sống, đồng thời là động lực lớn lao giúp các đối tượng tại Trung tâm có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần giúp cho những mảnh đời kém may mắn, yếu thế trong xã hội.”



*Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam - Campuchia chia sẻ tại lễ ra mắt Casa Herbalife Việt Nam tại Trà Vinh.*

Chương trình Casa Herbalife sẽ giúp cải thiện bữa ăn mỗi ngày cho hơn 180 người mà chúng tôi đang chăm sóc, bao gồm trẻ em và người cao tuổi. Đây là sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa mà chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Herbalife Việt Nam vì sự hào phóng và lòng nhân ái của quý đơn vị”.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, các thành viên độc lập và nhân viên của Herbalife Việt Nam thường xuyên đến thăm các Trung tâm Casa Herbalife nhân các dịp đặc biệt như Tết cổ truyền, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu để tổ chức các hoạt động ý nghĩa mang lại niềm vui cho trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm.

Tính đến tháng 10 năm 2024, chương trình Casa Herbalife Việt Nam đã được triển khai tại 15 cơ sở bao gồm:

- Trung Tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm tại tỉnh Bình Định
- Nhà nuôi trẻ Hướng Dương tại tỉnh Hậu Giang
- Hội Phụ nữ từ Thiện TP. Hồ Chí Minh (WOCA)

- Trường Phổ thông Cơ sở Xã Đàn tại Hà Nội
- Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Nghệ An
- Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội
- Trung tâm Bảo trợ Xã hội, tỉnh Đắk Lắk
- Trung tâm Nhân đạo quê hương, tỉnh Bình Dương
- Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng
- Bệnh viện K Hà Nội
- Cơ sở Bảo trợ trẻ em An Tây tại TP. Huế
- Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai
- Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh

Chương trình Casa Herbalife được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013 với mục tiêu giúp cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy việc tiếp cận kiến thức dinh dưỡng cho trẻ em và các cộng đồng đang gặp khó khăn, phù hợp với sứ mệnh của Quỹ Herbalife Family Foundation (Quỹ HFF) trên toàn cầu.

#### **Quỹ Herbalife Family Foundation:**

Kể từ năm 2005, Quỹ Herbalife Family Foundation (Quỹ HFF) một tổ chức phi lợi nhuận, đã thực hiện sứ mệnh cải thiện cuộc sống của trẻ em và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới. Quỹ HFF hỗ trợ các đối tác Casa Herbalife trên toàn cầu đang giúp cải thiện dinh dưỡng cho các cộng đồng đang gặp khó khăn và hỗ trợ các tổ chức thúc đẩy việc tiếp cận kiến thức dinh dưỡng và nguồn dinh dưỡng lành mạnh, hỗ trợ về thể chất và tham gia cứu trợ thiên tai.

Để biết thêm thông tin về Quỹ Herbalife Family Foundation và cách ủng hộ quỹ, xin vui lòng truy cập <https://herbalifefamilyfoundation.org>

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/herbalife-viet-nam-thanh-lap-trung-tam-casa-herbalife-thu-15-no-luc-cai-thien-dinh-duong-cong-dong>